

ตารางสรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ที่	หน่วยงาน	จำนวนงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	จำนวนงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ทั้งหมดในปีประเมิน
1	คณะครุศาสตร์	3	6
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10	13
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18	48
4	คณะวิทยาการจัดการ	16	42
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	18
6	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	4	17
7	วิทยาลัยนานาชาติ	2	5
8	บัณฑิตวิทยาลัย	7	7
9	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	3	3
รวม		71	159

ผลการดำเนินงานของคณะ ปีการศึกษา 2566

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ชิ้นงาน			
1	นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ด้านสมรรถนะอาชีพเกษตรกรรม สำหรับโรงเรียนพื้นที่สูงอำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต5 (ที่ตั้ง 404 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)	- ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2	นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ด้านสมรรถนะอาชีพเกษตรกรรม สำหรับโรงเรียนพื้นที่สูงอำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต5 (ที่ตั้ง 404 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)	- ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - สถานศึกษาในพื้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพกาแฟและอาชีพอื่นๆ ท้องถิ่นต่อไป
3	การพัฒนารูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดอาชีพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในวิถีชีวิตถัดไป	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (ศสกร.) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ตั้ง 558 หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)	- ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น - สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน - ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชิ้นงาน			
1	งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมหมู่บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2	ชุดสื่อมัลติมีเดีย “การเรียนรู้ภูมิประเทศและขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ”	เทศบาลป่าตุม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เกิดการเรียนรู้พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการและวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
3	ชุดสื่อมัลติมีเดีย “การเรียนรู้ภูมิประเทศและขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ”	โรงเรียนพร้าวิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	เกิดการเรียนรู้พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการและวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้
4	งานวิจัยเรื่อง การยกระดับชุมชนต้นแบบด้วยเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น
5	งานวิจัยเรื่อง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ การบริการ การท่องเที่ยวของชุมชนโดยสื่อความหมายทางวัฒนธรรมจากการมีส่วนร่วมด้วยการสร้างสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่บน Platform ที่เป็นสากล	องค์การบริหารส่วนตำบลกืดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
6	แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตำบล และสามารถนำสื่อนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบล
7	งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสร้างมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาสำหรับเยาวชนพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
8	งานวิจัยเรื่อง อาหารพื้นบ้าน : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนเมืองกลาง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
9	งานวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาสิทธิการได้สัญชาติไทย : กรณีศึกษานักศึกษาไร้สัญชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองอำเภอมืองเชียงใหม่	แก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้แก่นักศึกษาไร้สัญชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิการได้สัญชาติไทย
10	งานวิจัยเรื่อง จีนแต่ใจ : การดำรงอัตลักษณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์ของชุมชนคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่	สมาคมจีนแต่ใจ จังหวัดเชียงใหม่	เผยแพร่ความรู้เรื่องจีนแต่ใจให้กับบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 18 ชิ้นงาน			
1	ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาสมุนไพรบ้านมาใช้สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุภายในชุมชน วิธีการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการนำภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมถึงข้อเสนอแนะในการรักษาและถ่ายทอดสู่รุ่นถัดไป
2	ภูมิปัญญาผักพื้นบ้านและการพัฒนา กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	ข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนมีการนำไปออกแบบกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุมร่วมกับความต้องการของผู้สูงอายุ
3	การตรวจสอบคุณภาพน้ำของน้ำประปาภูเขาในชุมชนลุ่มน้ำแม่เลาะ อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง	ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของน้ำประปาภูเขาในชุมชนลุ่มน้ำเลาะ ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเกะ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย หมู่ที่ 7 บ้านห้วยสัมสุข และหมู่ที่ 8 บ้านแม่กะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอมะริม

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้อเสนอแนะการจัดการคุณภาพน้ำประปาภูเขาเพื่อ การอุปโภคบริโภคในชุมชน
4	การจัดการน้ำอุปโภค บริโภคในภาวะภัยแล้ง บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสะลงนอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ข้อมูลสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างและการจัดการน้ำประปาหมู่บ้านนำไปวางแผน ร่วมกับชุมชน
5	การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กับโรคที่มีน้ำเป็นสื่อจากแม่น้ำสู่น้ำอุปโภค บริโภค : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเลาะ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลสะลงนอก ตำบลสะลง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชน พฤติกรรมการ ป้องกันโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ และผลกระทบสุขภาพจากการใช้น้ำในชุมชน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ โรคที่มีน้ำเป็นสื่อ
6	การตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะลงนอก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ผลการตรวจน้ำนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพ และการให้ความรู้และ ฝึกปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการตรวจคุณภาพน้ำด้วยตนเอง กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถนำไปต่อยอดให้ความรู้กับคนในชุมชนและ นำไปเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้บริโภค
7	การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนน้ำแม่เลาะ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนบ้านห้วยส้มสุก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนได้แนวทางคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพิ่มพูน ทักษะตลอดชีวิต แก่โรงเรียนบ้านสะลงนอกและชุมชนนำร่องพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ เลาะ เป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตลอดจนร่วมกัน ประเมิน วิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่
8	การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาห้องเรียนดิจิทัล สู่การเรียนรู้นอกสถานที่ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เพื่อ	โรงเรียนบ้านเมืองกีด ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	1. โรงเรียน/นักเรียนมีนวัตกรรมห้องเรียนดิจิทัลการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านระบบ ออนไลน์

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
	ลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ กึ่งชานเมือง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่		2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีระบบ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ในรูปแบบเสมือนจริง มุมมอง 360 องศา สำหรับ ประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์
9	การพัฒนาสื่อชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการ สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ ปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ของชุมชนโป่งสมิ ตำบล แม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่	พัฒนาพื้นที่ศาลาประชุมเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสุขภาพ และนำผลผลิตสื่อ ชุมชน 2 ภาษา (ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อเป็น ชุมชนนาร่องและเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ โบสถ์คริสจักร ชุมชนโป่งสมิ ตำบลแม่ ริม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพในด้านสมุนไพร และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ ในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของ ประชาชนด้วยตนเอง อันจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคและการเลือกใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พื้นบ้านอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความสนใจ ในการเข้าถึงสื่อแต่ละรูปแบบตามกลุ่มวัยกลุ่มโรค
10	การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม IoT เชิงสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพืชที่ เหมาะสมในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	1. พัฒนาระบบนวัตกรรม IoT เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพืชในตำบลแม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรทราบข้อมูลสภาพภูมิอากาศใน พื้นที่ปลูกพืช เช่น อุณหภูมิในดิน อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในดิน เป็นต้น นำ ข้อมูลไปวิเคราะห์ในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีฐานข้อมูลสภาพ อากาศในการเพาะปลูกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนการ เพาะปลูกพืชได้ 2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรด้วย เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเยาวชน นำไปประยุกต์ใช้กับงานเกษตรของตนเองและชุมชนได้

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			3. เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกำลังเริ่มมีเป็นจำนวนมาก การขยายตัวทางการตลาดของผลผลิตดังกล่าวมีอย่างต่อเนื่อง หากมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มผลผลิต โอกาสทางการตลาดก็จะช่วยให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกพืชจะสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนเชิงนโยบายต่อไป
11	การเพิ่มศักยภาพการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	ระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ และสามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัล
12	รูปแบบการเสริมสร้างพหุฒิพลังผู้สูงอายุต้นแบบด้วยนวัตกรรมสังคมการเรียนรู้จากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไป	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1. รูปแบบการเสริมสร้างพหุฒิพลังผู้สูงอายุต้นแบบ ด้วยนวัตกรรมสังคมการเรียนรู้จากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไป : สามารถนำไปใช้ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการประชุมสำหรับประเด็นอื่นๆ และกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันฝุ่น PM2.5 และการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข
13	การเสริมสร้างพหุฒิพลังผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ	ชมรมผู้สูงอายุบุษยรักษา ตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1. รูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ในท้องถิ่นได้ เช่น การเสริมสร้างสุขภาพ การบูรณาการศิลปะพื้นบ้านกับการออกกำลังกาย เป็นต้น

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			2. การนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเพื่อจำหน่าย
14	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการรูปแบบความรู้ด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุท้องถิ่นภายใต้การสูงวัยอย่างมีคุณภาพหลังจากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไป	ชมรมผู้สูงอายุบุญรักษา ตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1. นำเว็บไซต์นี้มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลและช่วยบริหารจัดการข้อมูลของชมรมบุญรักษาเราได้อย่างดียิ่งขึ้น 2. สมาชิกในชมรมบุญรักษา อบต.เวียงท่ากาน สามารถเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวด้านสุขภาพของตนเองสมาชิกมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
15	การพัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรูปแบบความรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการจัดการสุขภาพตนเองในวิถีชีวิตถัดไปของผู้สูงอายุติดสังคม	ชมรมผู้สูงอายุบุญรักษา ตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1. นำเว็บไซต์นี้มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลและช่วยบริหารจัดการข้อมูลของชมรมบุญรักษาเราได้อย่างดียิ่งขึ้น 2. สมาชิกในชมรมบุญรักษา อบต.เวียงท่ากาน สามารถเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวด้านสุขภาพของตนเองสมาชิกมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
16	ความสัมพันธ์รูปแบบความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความแปรผันที่ไม่ใช่พันธุกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน	โรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	ผลความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนเกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมกับความแปรผันที่ไม่ใช่พันธุกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย เป็นประโยชน์ทางอ้อมสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อไปในอนาคต
17	การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวเหนียวสันป่าตอง	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรบ้านสันโป่ง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรบ้านสันโป่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดข้าวเหนียวสันป่าตองและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีตลาดคู่ค้าของกลุ่มและการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตหากสินค้าเป็นที่ต้องการ

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			<p>ของตลาดอย่างต่อเนื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานและสามารถขายสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และประชาชนบ้านสันโป่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสารสกัดที่ได้จากข้าวเหนียวสันป่าตองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกในหมู่บ้านสันโป่ง ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความสนใจในการนำวัตถุดิบที่ปลูกได้มาพัฒนาเป็นสารสกัดที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและใช้ได้ใ้ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับคนในชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบข้าวที่สามารถปลูกได้ในชุมชน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต</p>
18	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาหอมทิพโอสถและสมุนไพรในตำรับ	ชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้กับคนในชุมชนได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาหอมได้ด้วย ทั้งยังได้รู้จักวิธีการใช้ยาหอมโดยพัฒนาออกมาในรูปแบบชาชง ทำให้ง่ายต่อการรับประทานและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในชุมชนอีกด้วย
คณะวิทยากรจัดการ จำนวน 16 ชิ้นงาน			
1	การสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่”	วิสาหกิจชุมชนทำทัวร์และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านน้ำจ้ำ	การเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2	การพัฒนาโมเดลธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง	การสร้างสื่อวิดีโอเพื่อนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน เรื่อง “โมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน” ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
3	การพัฒนาโมเดลธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนทำท้าวและกลุ่มโฮมสเตย์บ้านน้ำจ๋า	การสร้างสื่อวิดีโอเพื่อนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน เรื่อง “โมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน” ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
4	การพัฒนาโมเดลธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	วิสาหกิจชุมชน หมูแผ่นเอ็มบีดา	การสร้างสื่อวิดีโอเพื่อนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน เรื่อง “โมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน” ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
5	การพัฒนาสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับทักษะความรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลเมืองเส้น จังหวัดเชียงใหม่	ผู้สูงอายุมีทักษะการรู้เท่าทันโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นการช่วยชุมชนให้มีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีทักษะการรู้เท่าทันต่อโฆษณาออนไลน์มากยิ่งขึ้น
6	การพัฒนาสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับทักษะความรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลหนองແຍງ จังหวัดเชียงใหม่	ผู้สูงอายุมีทักษะการรู้เท่าทันโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นการช่วยชุมชนให้มีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีทักษะการรู้เท่าทันต่อโฆษณาออนไลน์มากยิ่งขึ้น
7	พัฒนาระบบการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุตามทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง	เทศบาลตำบลเมืองเส้น จังหวัดเชียงใหม่	การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน และชุมชนมีทักษะการรู้เท่าทันต่อโฆษณาออนไลน์มากยิ่งขึ้น
8	พัฒนาระบบการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุตามทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง	เทศบาลตำบลหนองແຍງ จังหวัดเชียงใหม่	การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน และชุมชนมีทักษะการรู้เท่าทันต่อโฆษณาออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
9	การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับการสื่อสารเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
10	แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
11	การมีส่วนร่วมของผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา กลุ่มอาชีพและการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมหนุนเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	การทำสต็อกเกอร์ และบรรจุภัณฑ์ ใสผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อความสะอาดน่าทาน และเป็นที่น่าจดจำของลูกค้าก่อนวางจำหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดทั่วไป การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
12	การตลาดสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่	การใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจชุมชนร่องวัวแดง และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
13	การสื่อสารเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกรรายได้ต่ำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูป ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น/คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
14	การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำทอผ้าและกลุ่มโฮมสเตย์บ้านน้ำจ๋า	การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
15	การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ร้านหมูแผ่นเอ็มบีต้า ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
16	การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 8 ชิ้นงาน			
1	ผลของการเสริมตีป्लीในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และองค์ประกอบไขมันในไข่ไก่	ชุมชนตำบลชี่เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	1. ลดการใช้ยาในไก่ไข่ 2. เพิ่มรายได้
2	การพัฒนาสมรรถนะครูในการบูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ด้านสมรรถนะอาชีพเกษตรกรรมสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	โรงเรียนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	ครูโรงเรียนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถบูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสมรรถนะอาชีพเกษตรกรรมให้แก่ นักเรียนได้

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
3	นวัตกรรมการใช้เครื่องฟันละอองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการเกษตรสมัยใหม่ และในอนาคตสำหรับการประกอบอาชีพได้	เกษตรกรทั่วไป และเกษตรกรชุมชนตำบลชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	1. ยกระดับพื้นที่ทำการเกษตรปลอดภัยโดยการใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชน 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
4	นวัตกรรมเครื่องให้อาหารสุกรอัตโนมัติ	เกษตรกรทั่วไป และเกษตรกรชุมชนตำบลชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	1. เพิ่มทักษะอาชีพและรายได้ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
5	นวัตกรรมเบเกอร์รี่ เพื่อสุขภาพของเจ้าชายแสนรัก	ชุมชนตำบลชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	1. สุขภาพสัตว์เลี้ยงดีขึ้น 2. ชุมชนมีการพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มทักษะอาชีพและรายได้
6	นวัตกรรมการผลิตเชื้อเห็ดอย่างง่าย	ชุมชนตำบลชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	1. เพิ่มทักษะอาชีพและรายได้ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย
7	การให้สารชีวภัณฑ์ในการเพาะปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์และผักเคลอินทรีย์ด้วยเครื่องกำเนิดละอองน้ำขนาดเล็ก	วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ	วิสาหกิจชุมชนสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี และเพิ่มศักยภาพการผลิต
8	ผลิตภัณฑ์ CBD เพื่อการค้า	ชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุนหลวงสีร้อย	ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ชิ้นงาน			
1	การพัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรูปแบบความรอบรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจัดการสุขภาพตนเองในวิถีชีวิตถัดไปของผู้สูงอายุติดสังคม	ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่	- ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น - ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2	การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มส่วนสูงของเด็กวัยเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
		- โรงเรียนชุมชนบ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3	การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมของธุรกิจใน ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากฐาน ภูมิปัญญาชาติพันธุ์พื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 3. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4	การพัฒนาสื่อประสมภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสำหรับพระภิกษุสามเณรของวัดในแหล่ง ท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. สร้างผลการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อ การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 2. ชุมชนมีรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 ชิ้นงาน			
1	การสร้างอาชีพจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนฐานทรัพยากรชุมชน กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติด และผู้สูงอายุ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดและผู้สูงอายุ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	การพัฒนาทักษะในการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบเหลือใช้ภายในชุมชน (เปลือกส้ม) นำมาอบแห้ง รวมกับสมุนไพรอื่น ๆ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ยาต้มสมุนไพร จากเปลือกส้ม ซึ่งทำให้กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดและผู้สูงอายุมีทักษะในการผลิต สินค้า การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และการขายสินค้า นำไปสู่การจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนรักษ่ม่อนปิ่น ได้สำเร็จ และได้รับการจดทะเบียนจากเกษตร อำเภอฝาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
2	การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ นวัตกรรมชุมชนเชิงเกษตรแปรรูปเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างทักษะ การทำกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลของกลุ่ม เกษตรกรกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง อำเภอฝาง	กลุ่มเกษตรกรกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ตำบลเวียง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการแปรรูป กระเทียมที่เพิ่มมากขึ้น นำไปแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น จากแต่ ก่อนที่ทำได้เพียงการนำไปทำเป็นกระเทียมเจียวเท่านั้น เมื่อได้รับองค์ความรู้ ใหม่ จึงได้นำไปพัฒนาเป็นกระเทียมดองน้ำผึ้ง และกระเทียมดองน้ำมัน Garlic Confit ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปของตำบล

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
	จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน		
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 7 ชิ้นงาน			
1	รูปแบบการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนเมือง: กรณีตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เทศบาลนครเชียงใหม่	การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อน ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจของเมือง จ.เชียงใหม่
2	กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการในยุคดิจิทัลของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	มีการนำนวัตกรรมและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย และการประเมินประสิทธิผลของมิติการนำเอาเทคโนโลยีมาบูรณาการในการบริหารงานวิชาการ
3	การพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หน่วยงานส่วนตำบล/ผู้นำการท่องเที่ยว	นวัตกรรมการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานสังคมชานา
4	คู่มือการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง	หน่วยงานส่วนตำบล/ผู้นำการท่องเที่ยว	เกิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่
5	เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานศาสตร์พระราช	หน่วยงานส่วนตำบล/ผู้นำการท่องเที่ยว	เป็นการประชาสัมพันธ์การนำพระราชดำริของ ร.9 ไปให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามเพื่อชีวิตที่ดี
6	การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชา LMS 6401 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	รูปแบบแนวทางให้ผู้บริหารทางการศึกษาได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการบริการวิชาการ

ลำดับ	ชื่อผลงาน	หน่วยงาน/ชุมชน ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
7	แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใหม่ เปิดประสบการณ์ด้านอาชีพ และเพื่อการต่อยอดด้านการเรียนหรือการมีงานทำหลังเรียนจบการศึกษา
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จำนวน 3 ชัยงาน			
1	การพัฒนาระบบดูดซับกรดไขมันอิสระด้วยถ่านชีวภาพซังข้าวโพดที่ปรับสภาพด้วยโอโซนสำหรับน้ำมันพืชใช้แล้ว	ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	การกำจัดซังข้าวโพดซึ่งนำไปสู่การสร้างประโยชน์โดยการส่งเสริมการผลิตเป็นถ่านชีวภาพ ร่วมกับการปรับสภาพด้วยโอโซน เพื่อให้ถ่านชีวภาพซังข้าวโพดมีรูพรุนเพิ่มขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็นตัวดูดซับกรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อเป็นการลดใช้สารเคมีในขั้นตอนการลดกรดไขมันอิสระน้ำมันพืช สำหรับนำน้ำมันพืชใช้แล้วไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
2	การบริหารจัดการน้ำดื่มแบบพึ่งตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลบ้านปาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีแหล่งผลิตน้ำดื่มภายในชุมชน ด้วยการใช้ระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูง (Reverse Osmosis) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย พศ. 2563 และมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำดื่มชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาดำเนินการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคที่ไม่ได้ตามมาตรฐานฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อได้ นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกล ให้ชุมชนได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพดี
3	การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปีที่ 3	ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	1. ชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นดีขึ้น 2. สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน